



ที่ ลป ๑๐๑๙/๓๒

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๘๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว๑๑๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒.สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓.ภาพถ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคนติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยให้สรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายงานให้จังหวัดทราบ นั้น

ในการนี้ อำเภอแม่พริกขอส่งสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายการติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์ธร ใจมนต์)
พัฒนาการอำเภอแม่พริก

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	เรื่องก่อนวาระการประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน (สวดมนต์/ร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน) - คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่๑๙๗/๒๕๖๔ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน - การเตรียมข้อมูลโครงการต่าง ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมให้ข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ 	
๒	การติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ๓. การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ๕. การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี ๒๕๖๔ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กบ.คจ) ๖. การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๗. การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖ ๘. การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล "Clickชุมชน" 	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๓	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	<p>๑) ให้ออกแบบ/วิธีการขับเคลื่อนงานแต่ละกระบวนการต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของจังหวัด และสื่อสารถ่ายทอดแก่อำเภอให้ชัดเจน ครบถ้วน และเร่งประสานส่วนกลางหากเกิดข้อสงสัย</p> <p>๒) ให้ช่วยกันสร้างทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานให้แก่ทีมงาน และให้ความสำคัญเอาใจใส่ ในการดำเนินงานเนื่องจากมีเงื่อนไขการปฏิบัติงานในหลายมิติ แต่เกิดประโยชน์ต่อครัวเรือนได้จริง</p> <p>๓) ให้บริหารสัญญา และกิจกรรมให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรม/โครงการ ต้องปฏิบัติตามแนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง คุ่มค่า และสามารถตรวจสอบได้</p>	
๔	ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา	<p>๑) ให้ส่งเสริมด้านการตลาด เช่น จัดกิจกรรมการส่งเสริม การตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การทำ การตลาดออนไลน์ เครือข่ายการตลาด กระบวนการฝากขาย ต่อเนื่อง</p> <p>๒) ให้ส่งเสริมจัดกิจกรรมแปรรูปผ้าลายข่อย เครื่องแต่งกาย ของใช้ และอื่น ๆ ตรงกับความ ต้องการของตลาด ตามศักยภาพและความพร้อมของจังหวัด</p>	
๕	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	<p>- วางแผนการขับเคลื่อนงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง</p> <p>- กำกับติดตามลูกหนี้ใหม่ ที่มีแนวโน้มการค้างชำระหนี้อย่างใกล้ชิด อย่างให้สามจนเกิดปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข</p> <p>- ให้นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำเรื่องกฎหมาย ขั้นตอนการชำระหนี้ และบทลงโทษกรณีการทำผิด โดยเน้นย้ำให้ใช้วิธีเจรจา ไกล่เกลี่ย เป็นการเบื้องต้น</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๖	การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	<p>๑) จังหวัดส่วนใหญ่จัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม คสป. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒) บริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะเน้นด้านการส่งเสริมและยกระดับช่องทางการตลาดของสินค้าเด่นของจังหวัด การท่องเที่ยวโดยชุมชน แผนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แผนการอาหารปลอดภัยกับบริษัทประชารัฐ การพัฒนาช่องทาง การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริษัท</p> <p>๓) จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการดำเนินการเร่งรัดปิดงบการเงิน ประสานสำนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี</p> <p>๔) ผลการบริหารของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนใหญ่มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ (ขาดทุน) โดยจังหวัดที่บริษัทฯ มีผลกำไร ๑๑ จังหวัด อาทิ เพชรบุรี สุโขทัย พิษณุโลก ยะลา เป็นต้น</p>	
๗	โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ)	<p>๑) ทุกจังหวัดและอำเภอ ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารกองทุนและการบริหารหนี้ค้างชำระหรือเสียหาย มากยิ่งขึ้น มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบยอดหนี้ และการรับสภาพหนี้ ตามระเบียบฯ</p> <p>๒) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เน้นการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจ สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริหารกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>	
๘	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	<p>๑) ทุกจังหวัด ได้ติดตามผลและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามหัววงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒) ทุกจังหวัด ได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดและกำหนดเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละหนี้เกินกำหนด ชำระลดลง ร้อยละ ๑๐ และให้เตรียมแผนการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายฯ</p> <p>๓) ทุกจังหวัด ให้ความสำคัญต่อการจัดทำและตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้เกินกำหนดชำระ โดยเน้นความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เฝ้าระวังลูกหนี้ที่ใกล้ถึงกำหนดชำระโดยทำหนังสือแจ้งเตือน</p>	

ภาพถ่ายการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก

